

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง	<p><b>สรรหาเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคกก.สรรหาเลขาธิการ สปสช. โดยมีรายชื่อกรรมการ ประกอบด้วย 1.รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ 2.นายโกวิทย์ มีกรุณา 3.ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังคสุลี 4.รศ.ทัศนีย์ บุญทอง 5.นางสมศรี วัฒนไพศาล ขณะเดียวกันได้ลงนามในประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเพื่อจ้างและตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช. ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 59 ถึงวันที่ 16 ก.ย.59 เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น.ทุกวันทำการ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ <a href="http://law.nhso.go.th/">http://law.nhso.go.th/</a> และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ</p>
สยามรัฐ โอเอ็นเอ็น	<p><b>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดิทุกสิทธิ์” กรณีการเข้ารับรักษาใน รพ.เอกชน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาใน 72 ชม. แรก มอบหมายให้สพฉ. ประสานงาน 3 กองทุน ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และรพ.เอกชน โดยนำรายละเอียดจากมติที่ประชุมฯหารือพิจารณาร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการรักษาและอัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อได้ข้อมูลจะมีการลงบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายได้ทันที พร้อมทั้งเสนอ ครม. คาดว่านโยบายดังกล่าวจะใช้ได้ภายในเดือนธ.ค. นี้</p>
โพสต์ทูเดย์ มติชน	<p><b>เหตุระเบิดภาคใต้</b></p> <p>- เสนอข่าว พล.ต.ต.ทงศักดิ์ วงศ์สุภา ผู้บังคับการตำรวจภูธรปัตตานี ได้นำ 2 พนักงานขับรถรพ.สต.ปะการัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ไปสอบสวนที่ศูนย์ซักถามที่ค่าย อิงคคุชบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนร้ายขโมยรถไปทำคาร์บอมบ์โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว หรือไม โดยเจ้าหน้าที่แยกกันสอบปากคำ</p> <p>- นายมะรอปี อ้างว่า เป็นผู้รับผิดชอบรถกระบะคันที่ถูกขโมยและนำไปประกอบคาร์บอมบ์ก่อนหน้าประมาณ 1 เดือนเศษ โดยมีหน้าที่รับส่งผู้ป่วยไปยัง รพ.สต.ปะการัง กระทบต่อมาทางโรงพยาบาลได้ว่าจ้างให้นายแวฮามัด รอมลีเป็นผู้รับผิดชอบขับรถแทน โดยนายแวฮามัดรอมลีจะทำหน้าที่ขับรถเฉพาะวันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. เท่านั้น</p> <p>ในช่วงที่รับผิดชอบรถคันดังกล่าว นายมะรอปีได้ทำกุญแจรถยนต์หายไปเป็นช่วงเมื่อ 2 เดือนกว่าที่ผ่านมา เหตุที่ทำให้หายเกิดจากการที่ออกไปตักน้ำตามคลองเพื่อจับกุ้ง เป็นคลองน้ำใสใกล้บ้าน และมีการใส่กุญแจและโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋ากางเกง ต่อมาขณะที่ตักน้ำทั้งกุญแจและโทรศัพท์มือถือเกิดหล่นหายในลำคลอง กระทั่งทราบข่าวว่าถูกขโมยไป</p> <p>- รายงานข่าวเผยว่า รถยนต์ที่ใช้ทำคาร์บอมบ์หน้าโรงแรมเซาท์เทิร์นวินั้น ได้ถูกคนร้ายขโมยในช่วงเช้ามืดก่อนนำไปประกอบระเบิดและก่อการในช่วงค่ำของวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา</p>
คมชัดลึก มติชน เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทยทีวีช่อง สทท.	<p><b>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13</b></p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ แถลงข่าวการจัดงานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 จัดระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 59 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นการเปิดตลาดสมุนไพรให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการบริการแพทย์แผนไทย ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา นอกจากนี้ ปีนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 ฉบับแรกของประเทศไทย เพื่อพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งเมืองสมุนไพรครบวงจร รูปแบบประชารัฐในจังหวัดต้นแบบที่สุราษฎร์ธานี เชียงราย สกลนคร และปราจีนบุรี</p> <p>- นพ.สุริยะ ได้กล่าวว่า งานครั้งนี้ตั้งเป้าหมายให้พืชสมุนไพรเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจใหม่ พื้นที่การจัดงานแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1.ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทย 2.ส่วนวิชาการ จัดให้มีการฝึกอบรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p><b>หลักสูตรระยะสั้น</b> ให้บริการนวดรักษาแผนไทยและเงินครบวงจร 3.ส่วนจัดแสดงพืชสมุนไพรหายาก</p> <p>- เสนอข่าว ภูฏาน.ผกากรอง ขวัญข้าว เกสรชกรชานัญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวแนะนำ สมุนไพรรักษาฝ้า กระ จุดต่างดำ ช่วยให้ใบหน้าชุ่มชื้น ประกอบด้วย 1.มะขามเปียก 2.มะขามป้อม 3.ใบฝรั่ง 4.หัวกลอย 5.ใบมะหาด 6.ตุ๋ทอง 7.ตาลเดี่ยว 8.เมล็ดบานเย็น 9.ผักเบี้ยใหญ่</p> <p>นอกจากนี้ ยังได้แนะนำสูตรอาหารจากสารสกัดดอกดาวเรือง ในต่างประเทศจะนำไปสกัดทำเป็นอาหารเสริมบำรุงสายตา เพื่อให้จอตามีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถปกป้องดวงตาจากรังสี ในส่วนของประเทศไทยยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง แต่จากภูมิปัญญาของไทยที่เก็บมาจากภาคเหนือ และเมียนมา จะนำมาชงชาดื่ม ซึ่งความเข้มข้นไม่สูง สามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย คนเสี่ยงสูงจากการจ้องโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์นาน ๆ ทำให้ดวงตา โดนแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์เหล่านั้น ก็มีความเสี่ยงที่จอประสาทตาจะเสื่อม ควรดื่มทุกวัน เพื่อให้ผลในการปกป้อง ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น</p>
บางกอกทูเดย์	<p><b>ปฏิรูปการแพทย์แผนไทย</b></p> <p>- เสนอบทความ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เสนอให้ปฏิรูประบบการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพรแห่งชาติ ให้มีมาตรฐานคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ทางสภาเภสัชกรรมได้ชานรับต่อนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยทาง สภาได้มีมติเห็นชอบต่อบทบาทของเภสัชกรด้านสมุนไพรในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และจะเริ่มฝึกอบรมความรู้และทักษะเพิ่มเติมให้แก่เภสัชกรในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเดือนตุลาคม 2559</p>
ทีวีช่อง สทท	<p><b>หลักสูตรด้านนโยบายสุขภาพ</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานในการบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ สธ. ในหัวข้อการคิดเชิงกลยุทธ์สู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงและสร้างผู้นำรุ่นใหม่ โดยให้ความสำคัญพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนนโยบายและสร้างกลไก การอภิบาลระบบสุขภาพระดับจังหวัด และเขตสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>สธ.ชูวีเอ็มแวลับเคลื่อนอีเฮลธ์</b></p> <p>- เสนอข่าว ข่าวจากบริษัทวีเอ็มแวล ระบุว่า ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีร่วมกัน เพื่อยกระดับบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์อี-เฮลธ์ มุ่งปรับระบบให้บริการด้านสุขภาพในไทย พร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการ รวมถึงประสานงานระหว่าง หน่วยงานผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อี-เฮลธ์ ขององค์การอนามัยโลกและ"ดิจิทัล ไทยแลนด์" ของรัฐบาลไทย</p>
กรุงเทพธุรกิจ มติชน	<p><b>ปัญหามโรงเรียน</b></p> <p>- เสนอข่าว มัลค์บอร์ตมีมติตัดสิทธิโควตา 7 ผู้ประกอบการนมโรงเรียน ปริมาณรวม 120 ตันต่อวัน ทุกวันจนกว่าจะสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 หรือ ประมาณ 100 วัน รวมปริมาณ 12,000 ตัน มูลค่าประมาณ 250 ล้านบาท หลังผลการตรวจวิเคราะห์นมโรงเรียน ไม่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พบมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค พบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย อีโคไล โดยสิทธิในโควตานมโรงเรียนทั้งหมดของ ผู้ประกอบการ 6 รายกับอีก 1 ราย ไม่ผ่านมาตรฐานการผลิต จะถูกนำไปกระจายให้กับสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ สมาคมผู้ผลิตนมยูเอชที และสมาคมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม นำไปดำเนินการผลิตนมเพื่อป้อนนมโรงเรียนในเบื้องต้นไปก่อน</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>พ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558 ฉบับใหม่</b></p> <p>- เสนอข่าว สสจ.ตรัง จัดประชุมเกี่ยวกับพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2559</p>
บ้านเมือง	<p><b>โรคฉี่หนู</b></p> <p>- เสนอข่าว สคร.10 อุบลฯ ประกาศเตือนเกษตรกรระวังโรคฉี่หนู เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำท่วมขังเอื้อต่อการระบาดของโรค ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคฉี่หนู จำนวนทั้งสิ้น 252 ราย เสียชีวิต 6 ราย ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรการ 4 ลด ได้แก่ 1.ลดหนู โดยเก็บเศษอาหารทิ้งไม่ให้เหลือ 2.ลดการสัมผัส เชื้อโรค โดยสวมรองเท้าบูต หรือ เครื่องป้องกัน 3.ลดการเสียชีวิต โดยสังเกตอาการ รีบพบแพทย์ และ 4.ลดการระบาด โดยให้ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมเฝ้าระวัง หากมีผู้ป่วยให้แจ้งจนท.ดำเนินการสอบสวนโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง	<p><b>ร่างพ.ร.บ.ยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับสสส. และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ได้ประกาศชัดเจนให้ประเทศไทยต้องเร่งบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดนักสูบหน้าใหม่ พร้อมเดินทางขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบให้เข้มข้นขึ้นดังนี้ คือ 1.ให้รับนำร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่มาบังคับใช้โดยเร็ว 2.ขึ้นภาษียาสูบให้เหมาะสมกับอัตราเงินเฟ้อ 3.ยกระดับความเข้มงวดของการควบคุมยาสูบในต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล 4.บังคับใช้กฎหมายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 100% 5.ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตอกย้ำความน่ากลัวของภัยจากบุหรี่</p>
เว็บไซต์สนุก  ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุ ประเทศไทย	<p><b>แชร์ข้อมูลสุขภาพออนไลน์</b></p> <p>-เสนอข่าว แฟนเพจ Drama-addict ซึ่งมีจำพิชิต ขจัดพาลชน หรือ นพ.วิทวัส ศิริประชัย เป็นแอดมินเพจ ได้มีการพูดถึงกรณีหญิงสาวออกมาโพสต์เตือนผู้คนที่มีนิมกีนน้ำมะนาวผสมโซดาว่า หากกินมากไปอาจเป็นอันตราย แต่ทางด้านจำพิชิตระบุ การกินมะนาวกับโซดา ก็อาจจะอืด ๆ แน่นท้อง แต่ไม่น่าจะถึงขั้นมีแผลในกระเพาะจนอักเสบเป็นเลือด และสาเหตุที่คนยำของสาวเจ้าของโพสต์อาเจียนเป็นเลือด อาจมีสาเหตุอื่นร่วมด้วย สรุปว่า มะนาวโซดา กินได้แต่อย่าไปกินเพราะหลงเชื่อว่าป้องกันหรือรักษามะเร็งได้ อันนั้นไม่จริง</p> <p>-เสนอบทความ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกับสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ร่วมกันตีพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ชื่อว่า “ไขข้อข้องใจด้านอาหารและโภชนาการ” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปสู่การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยหนังสือได้แบ่งกลุ่มอาหารไว้ชัดเจน พร้อมตอบประเด็นข้อข้องใจในแต่ละเรื่องที่อยู่ในกระแสอนไลน์ เช่น กินทุเรียนลดความอ้วน ไม่เป็นความจริง เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามเนื้อหาได้ทาง <a href="http://www.ebooks.in.th/anamaibook/">http://www.ebooks.in.th/anamaibook/</a> นอกจากนี้ยังมีการสรุปเนื้อหาอินโฟกราฟฟิก เพื่อสรุปเนื้อหา ถ่ายทอดข้อมูลผ่านทางไลน์อีกด้วย</p>
เว็บไซต์สนุก	<p><b>วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้เสียชีวิตบริเวณใต้สะพานคลองควาย บนถนนสายเอเชียขาขึ้นนครสวรรค์ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา คือ นายหนุ่ม คงไพรินทร์ อายุ 39 ปี น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2-3 วัน ตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายต่อสู้ พบบัตรคนไข้ของศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สสจ.อยุธยา และบัตรนัดฉีดวัคซีน จากการตรวจสอบพบว่าวัคซีนที่แพทย์นัดฉีดเป็นวัคซีน vero bab ใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มฉีดเมื่อ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา และมีนัดให้ฉีดอีกหลายครั้งแต่ไม่มีการไปฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้ตายน่าจะถูกสุนัขกัดแล้วไปหาหมอได้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันสุนัขบ้าไปแล้วจำนวน 1 เข็ม แต่ไม่ไปพบแพทย์ให้ฉีดตามที่แพทย์นัดพิษสุนัขบ้าอาจจะกำเริบจนทำให้เสียชีวิต</p>
มติชน	<p><b>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ตามที่มีบางกลุ่มออกมาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์ชัดเจน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจด้วยบริการเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับเดียวในโลกที่มี เพื่อให้ดำเนินการด้วยมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยอยู่ในความดูแลโดยตรงของ สบส.</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการผลักดันให้กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม พ้นจากการเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พ.ร.บ.กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อให้การขอใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมที่ สบส.เพียงที่เดียวเท่านั้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตจะคิดตามขนาดพื้นที่สถานประกอบการ เช่น สถานประกอบการที่มีขนาดต่ำกว่า 100 ตารางเมตร จะมีค่าธรรมเนียมเพียง 500 บาท ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี เฉลี่ยค่าธรรมเนียมปีละ 100 บาทเท่านั้น</p>
แนวหน้า	<p><b>คุมเข้มบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า ขณะนี้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่กลายเป็นช่องทางหาเงินของธุรกิจนอกกฎหมาย ฉวยโอกาสไปให้บริการตรวจตามองค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา ฯลฯ ซึ่งกรมสบส.ได้รับร้องเรียนจากหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม โดยขอเตือนให้สถานพยาบาลที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จัดบริการสุขภาพเคลื่อนที่ปฏิบัติตามกฎหมายพ.ร.บ.สถานพยาบาลอย่างเคร่งครัด
แนวหน้า	<b>รางวัลโรงพยาบาลดีเด่น</b> -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมคร. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องพลังสู่ความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์โรคจากการทำงาน พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการบริการอาชีวอนามัย ระดับดีเด่น ในปี 2558 จำนวน 17 แห่ง
แนวหน้า	<b>ละครแก้ปัญหาเด็กติดเหล้า</b> -เสนอข่าว สพฐ.ร่วมกับ สถาบันเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย และมูลนิธิแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดโครงการละครประเด็นศึกษา “Smashed วัยในไกลแอลกอฮอล์” กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อยับยั้งวัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ เป็นการใช้ศิลปะการแสดงละครเวทีที่ร่วมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการและการใช้สื่อสารการเรียนรู้การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
มติชน	<b>สาหร่ายปนเปื้อนสารหนู</b> -เสนอข่าว นายบุญฤทธิ นีปวนิชย์ ปลัดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สอ.แม่สะเรียงลงพื้นที่ตรวจสอบแม่สะเรียงและกาดแลงจอมแจ้ หลังจากมีผู้บริโภคร้องเรียนความผิดปกติของสาหร่ายทะเล ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบว่า มีสารหนูปนเปื้อนมากกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ไม่พบผู้ประกอบการรายใดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลดังกล่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<b>โรคตาในผู้สูงอายุ</b> -เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี 68 คาดว่าจะมีสูงอายุร้อยละ 20 จากประชากรทั้งหมด แล้วยังพบว่ามีผู้อายุกว่าร้อยละ 70 ที่สายตาไม่ดีการมองเห็นไม่ชัดเจน เกิดภาวะสายตาเลือนรางหรือตาบอด ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรก ซึ่งโรคตาที่พบมากในผู้สูงอายุได้แก่ 1.ต้อกระจก 2.ต้อหิน 3.จุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม 4.ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา และ 5.ภาวะสายตาวาวสูงอายุ
ไทยโพสต์	<b>คลินิกวอยตา</b> -เสนอข่าว กรมสุขภาพจิต เปิดคลินิกวอยตา (Vojta Therapy) เพื่อรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวและการทำงานประสานสัมพันธ์กับของระบบประสาทส่วนกลาง โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี เวลา 8:30 ถึง 15:00 น. และ วันศุกร์ เวลา 08:30 ถึง 12:00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-248-8900 ต่อ งานกายภาพบำบัด 70387-70388 <a href="http://www.rajanukul.go.th">www.rajanukul.go.th</a> สถาบันราชานุกูล
เดลินิวส์	<b>โรคไวรัสซิกา</b> -เสนอข่าว ทางกรมการสาธารณสุขพบทารกที่มีภาวะศีรษะเล็ก จากการที่มารดาได้รับเชื้อไวรัสซิกากระหว่างตั้งครรภ์ เป็นรายแรกของประเทศ โดยมารดาของเด็กเป็นชวานิการากัว